

ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ความก้าวหน้าของสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาแข่งขัน

อธิการทบทวนแบบฟอร์มนี้เป็นประจำในการประชุมสภาออร์ดเพื่อสนทนถึงความก้าวหน้าของสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาแข่งขันแต่ละคน สภาออร์ดใช้แบบฟอร์มนี้วางแผนวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสอนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกใหม่นับจากเวลาที่พวกเขาได้รับบัพติศมาและการยืนยันจนถึงเวลาที่พวกเขาได้รับเอ็นดาวमेंท์พระวิหาร สภาออร์ดใช้แบบฟอร์มนี้แต่ละส่วนวางแผนว่าจะสอนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกที่กลับมาแข่งขันอย่างไร

วอร์ดหรือสาขา	สเตคหรือท้องถิ่น	
ข้อมูลส่วนตัว		
ชื่อสมาชิกหรือคู่สามีภรรยา	วันที่รับบัพติศมา	วันที่รับการยืนยัน
ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	
ชื่อและอายุของบุตรธิดา		
ชื่อสมาชิกสภาออร์ดที่ได้รับมอบหมาย		
ชื่อผู้สอนประจำบ้าน		
ชื่อผู้เยี่ยมสอน		
ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับบัพติศมาหรือกลับมาแข่งขัน		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
อธิการได้สัมภาษณ์สมาชิกและทบทวนหลักธรรมเรื่องส่วนสิบและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความมีค่าควรเพื่อช่วยในการเตรียมมัสการในพระวิหาร		
ชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการสัมภาษณ์เพื่อรับและได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแล้ว		
สมาชิกลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหลักธรรมพระกิตติคุณ		
ผู้สอนศาสนาออร์ดและผู้สอนศาสนาเต็มเวลากำลังสอนบทเรียนผู้สอนศาสนาอีกครั้ง (ตั้งสรุปไว้ใน <i>สังเขปกิตติคุณของเรา</i>)		
ภายในหกเดือนหลังจากได้รับบัพติศมาหรือกลับมาแข่งขัน		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สมาชิกได้รับการสัมภาษณ์เพื่อรับและได้รับหน้าที่รับผิดชอบหรือการเรียกในศาสนจักรแล้ว		
สมาชิกเข้าร่วมการประชุมสี่สัปดาห์เป็นประจำ		
สมาชิกเริ่มกรอกใบบันทึกกลุ่มครอบครัว		
ทันทีที่เหมาะสมในระหว่างปีแรก		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีค่าควรได้รับการเตรียมและได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแล้ว		
สมาชิกอายุ 12 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการบัพติศมาแทนคนตายในพระวิหาร (ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำได้)		
สมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าสัมนาเพื่อเตรียมไปพระวิหารแล้ว (ดู <i>การประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมนาเพื่อเตรียมไปพระวิหาร คู่มือสำหรับครู</i>)		
เมื่อพร้อม แต่หลังจากได้รับบัพติศมาครบหนึ่งปี		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีค่าควรได้รับเอ็นดาวमेंท์แล้ว		
ครอบครัวได้รับการฝึกในพระวิหารแล้ว (ถ้ามีครอบครัว)		

แจกจ่ายสำเนาให้บุคคลต่อไปนี้ (1) อธิการ (2) หัวหน้าเผยแผ่ออร์ด (3) สมาชิกสภาออร์ดที่ได้รับมอบหมาย (4) สมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่กลับมาแข่งขัน

